



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.ได้ข้อยุติเยียวานศ.พยาบาล

ว.นครราชสีมาจับสลากเข้ามหา'ลัยดัง ม.ราชธานีลุ้นเจรจาสภาการพยาบาล

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ข้อสรุปในการเยียวานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยนครราชสีมา ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 135 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการที่วิทยาลัยเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ดังนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับนักศึกษาเข้าไปศึกษา 67 คน ส่วนที่เหลือจะไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 6 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 6 คน **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 6 คน** มหาวิทยาลัยบูรพา รับ 6 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ 12 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 10 คน มหาวิทยาลัยสยาม รับ 12 คน และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับ 10 คน

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจับที่หนึ่งให้นักศึกษาจะใช้วิธีการจับสลาก เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีจำนวนไม่มาก สกอ.จะพยายามจัดให้ไปเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกัน เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน ส่วนชั้นปีอื่น ๆ ก็ให้เกลี้ยไปตามความเหมาะสม และขอให้สถาบันต่าง ๆ ช่วยเหลือนักศึกษาไม่ต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่ทั้งหมด

“สกอ. กำลังให้ทางนิติกรร่างหนังสือสัญญาระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อวิทยาลัยนครราชสีมา ตามที่สถาบันรับปากไว้ว่าจะช่วยเหลือ และยังเป็นกรป้องกันไม่ให้สถาบันเบียดค่าใช้จ่ายนักศึกษาด้วย ทั้งนี้คาดว่านักศึกษาทั้งหมดจะเริ่มเรียนได้ทันปีการศึกษา 2553 นี้ ส่วนการเยียวานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ที่สถาบันรับเกินจำนวนที่สภาการพยาบาลกำหนดนั้น เท่าที่ทราบทาง

มหาวิทยาลัยจะไปหารือกับสภาการพยาบาล แต่ สกอ.ก็ได้สำรองที่นั่งให้แก่นักศึกษาที่ไม่ต้องการจะเรียนในมหาวิทยาลัยเดิม โดยอาจจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ที่สกอ.ได้เตรียมไว้ให้ ซึ่งขณะนี้มากกว่า 400 ที่นั่ง ใน มรภ.10 แห่ง ในคณะที่ใกล้เคียงกับคณะพยาบาล” รศ.นพ.กำจร กล่าว.